



เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง  
ບຸກຄົນສິດທິມະນຸດສາສາ  
အသံလျှောက်: အခွင့်အရေး တွန့်လှက်

[www.justiceforfishers.org](http://www.justiceforfishers.org)

12/13/24 เพื่อเรียกร้องการปล่อยตัวในทันที

เครือข่ายสิทธิแรงงานประมงขอเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวพม่า 31 ชีวิต โดยขอให้ปล่อยตัวลูกเรือที่ถูกควบคุมตัวในทันที

ระนอง, ประเทศไทย

ในการสอบสวนของกระทรวงแรงงานในระนองวันนี้ เครือข่ายสิทธิแรงงานประมงได้เรียกร้องให้รัฐบาลพม่าและไทยดำเนินการเพื่อปล่อยตัวและส่งคืนลูกเรือทั้งหมด 31 คนที่ถูกคุมขังจากเหตุการณ์การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แรงงานประมงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างและไมควรมีส่วนในการรับผิดชอบหรือถูกกักขังจากเหตุการณ์นี้ “สามีของฉันไม่ได้ทำอะไรผิด และถูกกักขังโดยมิชอบ รัฐบาลพม่าและไทยควรลงโทษนายจ้าง ไม่ใช่ลูกเรือ” ซู นาดาร์ ภรรยาของหนึ่งในแรงงานประมงพม่า 31 ชีวิตกล่าว

ความล้มเหลวของรัฐบาลไทยในการตรวจสอบเรือประมงอย่างเหมาะสม ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเรือ และบังคับใช้บทบัญญัติของอนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง (C188) ล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่เหตุการณ์นี้

“PIPO และหน่วยงานไทยที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรือไม่ได้ทำหน้าที่ของตน” เย ตูย ประธานเครือข่ายสิทธิแรงงานประมงกล่าว “แรงงานประมงส่วนใหญ่เป็นแรงงานขีตหนี่, ถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางไว้, ถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลาด้วยเวลาที่พักผ่อนที่จำกัด และไม่มีอำนาจควบคุมสถานที่ที่พวกเขาถูกพาไปตกปลา”

การดำเนินการและการบังคับใช้ C188 ที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้ยังมีการล่วงละเมิดแรงงานและการเอารัดเอาเปรียบอย่างรุนแรงอยู่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมประมง และได้เปิดช่องว่างให้เกิดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ที่น่าเป็นห่วงก็คือ เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณายกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งลดการถ่ายลำ จำกัดเวลาที่เรือสามารถอยู่ในทะเลได้ และผ่อนผันขั้นตอนการตรวจสอบที่ไม่เพียงพออยู่แล้วในขณะนี้

“น่าเสียดายที่ในอุตสาหกรรมประมงขาดการกำกับดูแลและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพซึ่งมาพร้อมกับบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำผิด ปัจจัยเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม, การละเมิดแรงงานและการเอารัดเอาเปรียบ, และความล้มเหลวในการปกป้องแรงงานประมงและปริมาณสัตว์น้ำคงเหลือ” จอห์นนี่ แอนเซน ประธานแผนกการประมงของ ITF กล่าว “นี่เป็นปัญหาระดับโลก แต่สถานการณ์ในประเทศไทยดูจะเลวร้ายเป็นพิเศษ” เขากล่าว

FRN เรียกร้องให้รัฐบาลไทยจัดการกับการละเมิดสิทธิแรงงานที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมประมง โดยขอให้บังคับใช้กฎหมาย รับรองความปลอดภัยและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อแรงงานประมง รวมถึงปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก “เราพร้อมที่จะร่วมมือกับทางการไทยเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่มีความหมายและสร้างความมั่นใจว่าสิทธิของแรงงานประมงทุกคนจะได้รับอย่างเหมาะสม แต่บุคคลเหล่านี้จะต้องได้กลับบ้านก่อน” เย ตูย กล่าว

###

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ [frncoordinator.itf@gmail.com](mailto:frncoordinator.itf@gmail.com) หรือเยี่ยมชมที่ <https://justiceforfishers.org/>.